



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ตามตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และการทำบันทึกปากคำผู้เกี่ยวข้อง นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
กรณี นายอาทิตย์ สีสะ ขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนอง
ขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

.....

๑. ต้นเรื่อง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ จากนายอาทิตย์ สีสะ บริเวณที่ตั้ง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๐๙๙ เพื่อขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้ องค์การปกครองท้องถิ่น จัดทำเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรผู้มีพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมบันทึกปากคำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจะทำให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ ในพื้นที่ ว่ามีแนวโน้มอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และอำนวยความสะดวกแก่ส่วนรวมของชุมชนอย่างแท้จริง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ ฯ ในครั้งนี้มีเป้าหมายในการรับฟังทัศนคติของประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงโรงฆ่าสัตว์ฯ ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินการ โดยจะทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการสำรวจความคิดเห็น ผ่านการประชาคมและการทำบันทึกปากคำผู้เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ขั้นตอนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- ๒.๑ จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์หมู่บ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
- ๒.๒ จัดประชุมประชาชนตาม วัน/ เวลา /สถานที่ ที่กำหนด
- ๒.๓ จัดทำบันทึกปากคำผู้เกี่ยวข้อง
- ๒.๔ สรุปผลการประชุมดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

/สรุปผล..

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด ดังนี้

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น/ผู้เข้าประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ มีจำนวน ๒๘ คน เป็นชายจำนวน ๑๒ คน เป็นหญิงจำนวน ๑๖ คน พร้อมผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสมบурณ์ หมู่ที่ ๑๐, กำนันตำบลหนองขาม, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตอนที่ ๒ การแสดงความคิดเห็น

ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีนายอาทิตย์ สีสะ ขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ บ้านโนนสมบурณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ทราบว่ามีการจัดทำประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้หรือไม่ ประชาชนทุกคนทราบ
๒. คิดว่าในการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งมลพิษ, จากเสียง, กลิ่น, น้ำเสีย, อื่น ๆ หรือไม่อย่างไร ประชาชนทุกคนให้ความเห็นว่าไม่มีผลกระทบ
๓. คิดว่าในการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ ชุมชนได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ประชาชนทุกคนให้ความเห็นว่าสะดวกในการซื้อเพื่อบริโภคในครัวเรือนและในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นในอนาคต

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานตลอด

สรุปในประเด็นที่สำคัญ

ประชาชนที่เข้าประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น กรณีนายอาทิตย์ สีสะ ขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ บ้านโคกสมบурณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จ.จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนทุกคนยินดีให้ดำเนินการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดทุกคน เพื่อประโยชน์ในชุมชนและเป็นการสะดวกในการซื้อเพื่อบริโภคและเป็นการสร้างงานในชุมชน